

สรุปรายงานวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ที่	วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง	ครูผู้จัดทำวิจัย	หมายเหตุ
1	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพืชผักของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สอนโดยใช้สื่อประสม	นายวีระพันธ์ ยาวงศ์	
2	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบแผนผังความคิดและสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน	นายอาทิตย์ การะเกษ	
3	การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานในรายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	นางสาวปรอยฝน ปาระพิมพ์	
4	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารสัตว์เบื้องต้นเรื่อง การจำแนกวัตถุดิบอาหารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการผลิตสัตว์ที่สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	นางสาวกัญญณัฏฐ์ สำแดงชัย	
5	การปรับพฤติกรรมนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาโครงการ 2 รหัสวิชา 30503- 8503 ระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์โดยการสอนแบบการเสริมแรงและการปรับพฤติกรรมแบบยอมรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นายรังสรรค์ ปัญญาคม	
6	ผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาพืชผักเพื่อการค้า 30502 - 2203	นางสาวกชพรรณ แสนศรี	
7	การพัฒนาทางการเรียนวิชาสถิติการทดลองเรื่องการทำเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่แจกแจงความถี่ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน	นายเจนวิทย์ บรรเทิง	
8	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจุลชีววิทยา รหัส 30504 - 1001 เรื่องอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน	นางสาวเสาวลักษณ์ สมศรี	
9	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาพืชศาสตร์ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน	นายอานนท์ ควรประกอบกิจ	

10	การพัฒนาทักษะงานเชื่อมไฟฟ้าวิชาวานฝึกฝีมือช่างเกษตร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลเกษตร	นายมงคล ใจหาญ	
11	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เรื่องสัตว์น้ำเศรษฐกิจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สอนโดยใช้ใบความรู้ประกอบการสอน	นายสมยศ กาสีวงศ์	
12	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาโครงการ 2 ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 สาขางาน อุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุบลราชธานีภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นางสาวรัชชญา บุญจันทร์	
13	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสำรวจรังวัด เรื่องการทำ วงรอบและการหาค่าระดับพื้นที่ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้โครงการเป็น ฐาน (project based learning)	นายณัฐพงศ์ สุหงษา	
14	การศึกษาสาเหตุที่ผู้เรียนระดับชั้นปวช. 3/2 การผลิตสัตว์เข้า เรียนไม่ตรงต่อเวลารายวิชาสารชีวภาพเพื่อการเกษตรรหัสวิชา 20501- 2009	นางสาวดวงใจ เจริญทัศน์	
15	การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยวิธีการเสริมแรง ทางบวกของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาช่างเกษตร	นางสาวนริศรา ชุมศรี	
16	การแก้ปัญหาการดูการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการ ทำซ้ำๆของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขางานการเกษตรภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	นางสาวพัชรี รัตมณี	
17	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำภาษาไทยโดยใช้ แบบฝึกทักษะนักเรียนแผนกวิชาพีชศาสตร์ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ	นางสาวกาญจนา บุญสุนีย์	
18	การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นางสาวสุรีย์พร ปลื้มจิต	
19	การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพตามขั้นตอนและ กระบวนการผลิตให้ถูกต้องโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ plc	นางมยุรา ควรประกอบกิจ	

20	การพัฒนาเจตคติเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องสูบน้ำของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาเกษตรศาสตร์สาขางานช่างเกษตร	นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ	
21	ผลของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบชิปป้าโมเดลในรายวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรหัสวิชา 20501-2005 ระดับชั้นปวช. 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561	นายประชิด หล้าแหล่ง	
22	การแก้ปัญหาทักษะการขาดความแม่นยำในการมอมนัดและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างกลเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	นายเชวงศักดิ์ แก้วเนตร	
23	ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 30503 - 2001 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	ว่าที่ ร.ต.กิตติคุณ สูงเนิน	
24	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนออนไลน์	นายณัฐกร เทิรเมฆ	
25	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขยายพันธุ์พืชรหัสวิชา 20501- 2207 เรื่องเทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์พืชของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานการผลิตพืชที่สอนโดยใช้สื่อประสม	นางชัชฎาพร แก้วกำยาน	
26	งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะและเสริมแรง	นายประเทือง โมคทิพย์	
27	การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวิชาชีววิทยาสัตว์น้ำเรื่องอวัยวะภายในและภายนอกของปลาโดยใช้เกมที่สร้างขึ้นจาก word wall ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาเกษตรศาสตร์สาขางานผลิตสัตว์น้ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นางสาวรัตวี ภูมิประสาธ	
28	การพัฒนาทักษะการผสมดินปลูกโดยการสอนด้วยการใช้สถานการณ์จริงของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขางานการผลิตพืช	นางวิไลพร ละดาดก	
29	การสอนแบบใช้สื่อประสมประกอบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์รายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ของนักเรียนระดับชั้น	นายยุทธชัย นนทการ	

	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/8 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยางสัก กระโพกลุ่ม		
30	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ที่เชื่อมโยงกับ ชีวิตประจำวันและงานอาชีพเรื่องสารชีวโมเลกุลสำหรับผู้เรียน ระดับชั้นปวช. 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขางานอุตสาหกรรม เกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	นางสาวบัวใส ศรีไชย	
31	การศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สถานประกอบการของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 สาขางานการ ผลิตสัตว์โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	นางสาววัชรี ศิริมีญา	
32	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ ผสมผสานของนักเรียนชั้นปวช. 103, 203 โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง การคัดพ่อแม่พันธุ์ปลาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นายอภิรักษ์ พวงแก้ว	
33	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องสังคมและกฎหมายสมัย สุโขทัยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	นางสาวนฤมล ดวงชาทม	
34	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเลี้ยงสุกรพันธุ์เรื่อง อาหารและการให้อาหารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นายณัฐพงศ์ ชันบุตรศรี	
35	การให้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการปลูกพืชไร่นาเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขางาน การผลิตพืช	นางสาวจินตนา ทองเลิศ	
36	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เกษตร และรหัสวิชา 205 01 - 2007 เรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นางพิศมัย จันทพรหม	
37	การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความจำด้านคำศัพท์เฉพาะ ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชรายวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชภาค เรียนที่ 2/2566	นางรจนา ป้อมแดง	
38	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาของระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการ สอน	นางสาวธีราภรณ์ เอี้ยงกันหา	

39	การศึกษาการนำเสนอขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับชั้นปวช. 1 สาขาพืชศาสตร์โดยใช้แบบสรุปความ Quitline	นางรัตนาภรณ์ โพธิ์ศิริ	
40	ผลการใช้สื่อการสอน canva ส่งผลให้มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลแผนกวิชาบริหารธุรกิจ	นางยุพรัตน์ พัสตร	
41	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรโดยจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ด้วย application google classroom สำหรับนักศึกษาาระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ภาคเรียนที่ 2/2566	นางวลัยภรณ์ ผาดผ่อง	
42	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสตร์พระราชารื่อง ศาสตร์พระราชและการประยุกต์ใช้ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างกลเกษตรสาขางานช่างกลเกษตร ที่สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	นางสาวสุธาสินี หาญชนะ	
43	วิจัยในชั้นเรียนเรื่องพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน	นางสาวศุภัทธาดา จรัสจิริจิติกาล	
44	การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้นกรมปวส.ช่างกลเกษตร 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	นางสาวจิรัฎฐ์ ตัวกะโทก	
45	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายแรงงานรหัสวิชา 20001-1004 เรื่องหลักกฎหมายประกันสังคมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน	นางจันทร์สุดา ทองพิทักษ์	
46	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นายชาญชัย พรหมโสภ	
47	การศึกษาพฤติกรรมผลการเรียนในรายวิชาการช้บรณนัตของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาสัตวศาสตร์	นางสาวนงนภัส แสงสีดา	
48	การศึกษาพฤติกรรมผลการแต่งกายที่ไม่ถูกระเบียบของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปวช 2 เกษตรศาสตร์สาขางานการผลิตสัตว์และเกษตรและมีอุบลราชธานีปีการศึกษา 2566	นางสาวพัชรภรณ์ โคตรพันธ์	

49	การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้บทเรียนสำเร็จรูปภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นางสุรัสสา โมคทพิย	
50	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขางานช่างเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นางสาวธิดารัตน์ แสนสุข	
51	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิชาผลิตภัณฑสมุนไพรเรื่องการปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ	นางสาวจรรยา อาจหาญ	
52	การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e และการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน problem base learning หรือ PBL ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ว่าที่ ร.ต.สรรพวิท ชินะโชติ	
53	การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและประมงรหัสวิชา 30000- 1312หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	ร้อยตำรวจตรีหญิงปาริชาติ ชันบุตรศรี	
54	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์สาขาวิชาการผลิตพืชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ	นายณานันท์ รักษาชาติ	
55	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช. 3/2 กลุ่มภูตะวัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน	นายรัชชานนท์ สุบินดี	
56	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไฟฟ้าในฟาร์มเรื่องกฎของโอห์มของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขางานช่างกลเกษตรที่สอนโดยใช้การสอนแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	นายพิพัฒน์ สุขบุญ	
57	การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาการเลี้ยงโครโทส 20501 - 2305 โดยใช้การสอนแบบการเสริมแรงและการปรับพฤติกรรมแบบยอมรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	นายธวัชชัย รจนัย	
58	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงการเรื่อง การสนทนาของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการ	นายบุญสี จรลี	

	สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่องการสนทนาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566		
59	การพัฒนาทักษะการพูดด้วยแบบฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	นางสาวจิตาภา สุหงษา	
60	การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นกรมปวส. 1 ช่างกลเกษตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	นางสาวธัญชนก ทัดเทียม	
61	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการผลต่อไก่ไข่เรื่อง อาหารและการใช้อาหาร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน	นายนพรัตน์ วุฒิพรหม	